

ข่าวกรมสรรพสามิต

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ฉบับที่ 9/2562

15 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี

กรมสรรพสามิตครบรอบวันสถาปนาปีที่ 87 เตรียมพร้อมปรับองค์กรเพื่อมุ่งสู่นาคตเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นผู้ในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากกรมสรรพสามิตครบรอบ ปีที่ 87 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

กรมสรรพสามิตได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2474 ซึ่งกว่า 87 ปีที่ผ่านมา กรมสรรพสามิต ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายทางการคลังที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษี ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย คำนึงถึงการสร้างมาตรฐานให้แก่ระบบภาษีและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้มากถึง 580,447.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18,085.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 อันเป็นผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งส่งผลให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิตมุ่งมั่นในการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืนทางการคลัง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ตามแนวทาง Digital MoF และเป็นองค์กรที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และปลูกฝังค่านิยมเพื่อยืดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งกรมสรรพสามิตมีแผนจะนำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้าลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยกรมสรรพสามิตจะสนับสนุน New S-curve กระตุ้นนักลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC โดยเฉพาะรถยนต์ EV อิงหลักดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ภายใต้ โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งในอนาคตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จะมีสัดส่วนที่สมดุลกันมากขึ้น โดยจะปรับเปลี่ยนให้รายได้การจัดเก็บภาษีบาปลดลง (สุรา ยาสูบ) เนื่องจากสินค้าในหมวดนี้เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพและในทางอ้อม ก่อให้เกิดภาระงบประมาณในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยกรมสรรพสามิตจะเพิ่มรายได้ภาษีจากกลุ่มสินค้าสิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น (รถยนต์ น้ำมัน) มุ่งใช้การขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ

กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะเพิ่มรายได้ภาษีจากกลุ่มสินค้าสิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น (รถยนต์ น้ำมัน) มุ่งใช้การขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ให้สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้นำการจัดเก็บภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน”
